

## จิ้งหรีด - จากความนิยม “เปิบพิศดาร”

\*\*\*\*\*

อันที่จริง จากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา คนไทย เราเลือกชนิดแมลงที่นำมาเป็นอาหารนานแล้ว นักกีฏวิทยาจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เคยเปิดเผยไว้ว่า ในประเทศไทยมีแมลงกว่า 194 ชนิดที่นำมา บริโภคกัน ตั้งแต่ แมลงปีกแข็ง, ปลวก, หนอนผีเสื้อ, จักจั่น, แมลงปอ, ผีง, มด, ต่อ, ตั๊กแตน ฯลฯ จิ้งหรีด เป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งที่ติดอยู่ในอันดับต้นๆ เมื่อนำมาคั่ว หรือ ทอด ก็เป็นอาหารจานเด็ดที่หากใครได้ชิมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ไม่อร่อย ทั้งยังเป็นอาหารที่ ให้สารอาหารโปรตีนสูง ป้องกันโรคขาดสารอาหารได้



คุณจิต พุ่มวง เธอขายแมลงทอดที่ตลาดนัดจตุจักรมา 6 ปี แล้ว เธอ เล่าว่า ช่วงปีแรก ๆ แมลงทอดยังไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไรนัก เพราะคนกรุงส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักการกินแมลง เวลาขายเธอต้องเชิญชวนให้ชิมก่อน ผ่านมาในช่วงกลาง แมลงทอดกลายเป็นอาหารที่ทุกคนอยากลิ้มลอง เพราะมีการเผยแพร่ทางสื่อมากขึ้น มีนักวิชาการออกมารับรอง ว่าแมลงทอดมี

ประโยชน์ ไม่มีไขมัน กินแล้วไม่อ้วน คุณจิตบอกว่า “ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ขายดีที่สุด หลังๆ มากีจะมีลูกค้าประจำวนเวียน มาซื้อไม่ขาด อย่างแมลงทั้งหมดที่ขายอยู่ ชื้อมา 1,500 บาท ขายหมดทุกวัน ถึงจะได้กำไรไม่มาก แต่ก็พออยู่ได้” ทว่า ความคิดของผู้ที่มีหน้าที่ใน ด้านการส่งเสริม จิ้งหรีดกลับมีทิศทางสวนกระแสไปในทางตรงข้าม “เกษตรกรไทยตื่นตัว ในการเลี้ยงจิ้งหรีดในเชิงการค้ามากในช่วง 4 – 5 ปี ที่ผ่านมา แต่ไม่มีการทำตลาด และเรื่องของราคา ทำให้การเลี้ยงจิ้งหรีด ตกกระแสไปในที่สุด”



“จิ้งหรีดเลี้ยงง่ายใช้แม่พันธุ์ 2 ตัว กับตัวผู้ 1 ตัว แค่นี้ก็ออกลูกออก หลานได้เป็นพันตัว เพราะแม่จิ้งหรีดจะออกไข่ได้ถึง 1,000 ฟอง วางไข่ได้ถึง 4 รุ่น พอโตเต็มวัยอายุ 2 เดือนก็เริ่มผสมพันธุ์ได้แล้ว ความที่จิ้งหรีดเลี้ยงง่ายเกษตรกรก็เลี้ยงกันเป็นกระแส หันไปทางไหน

ก็มีแต่คนถามขายจิ้งหรีด แต่ไม่มีคนซื้อ ราคาที่ตกต่ำลงไปเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดของชาวบ้าน ก็ยังคงดำเนินอยู่ในรูปแบบเป็นธุรกิจรูปแบบขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจุบันยังมีชาวบ้านเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดทองคำ และจิ้งหรีดทองแดงส่งขายเป็นอาหารทางภาคอีสาน ผลิตส่งให้กับฟาร์มสัตว์เลี้ยงต่างๆ เพื่อใช้เป็นอาหารให้กับกบ ู และคนที่เลี้ยงปลาตู้ ไปจนกระทั่งการเลี้ยงจิ้งหรีดส่งออกขายเป็นอาหารกระป๋องในต่างประเทศ

**คุณคมกริช คล้ายแก้ว** พ่อค้าจิ้งหรีดบริเวณตลาดขายปลาในตลาดนัดจตุจักร เล่าว่า “ผมเลี้ยงจิ้งหรีดอยู่ 7 บ่อที่อยุธยา ทำมา 2 – 3 ปีแล้ว ลูกค้าที่มาซื้อจะเป็นพวกเลี้ยงปลา เพาะจิ้งหรีดรุ่นหนึ่งจะขายได้เป็น 1,000 บาท ปีหนึ่งออกมาไม่รู้กี่รุ่นจนนับไม่ถูก ...ตลาดก็ยังดีอยู่และคิดว่าน่าจะขายได้มากกว่านี้ เพราะปลามังกร ปลาแรด มันกินอยู่ตลอดเวลา ผมขายที่นี่ทุกวัน จิ้งหรีดขายถูกลง 30 บาท ขายหมดตลอด”



ส่วนจิต เธอเล่าให้ฟังถึงพ่อค้าคนกลางที่เธอไปรับซื้อแมลงมาจากเขาว่า “ร้านที่ขายแมลงให้เป็นร้านของคุณสมชาย ยิ้มพันวงศ์ อยู่หลังวัดไผ่ตัน ที่นั่นจะมีแมลงทุกชนิดที่รับซื้อมาจากต่างจังหวัด พอซื้อมาเค้าก็จะล้างและแยก ออกเป็น 5 กิโล นำไปแช่แข็งไว้ทำให้มีขายได้ตลอดปี เพราะแมลงไม่ได้ออกทุกฤดู” จากคำบอกเล่า สถานการณ์ การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในวันนี้ แม้จะยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นไปในทิศทางใด แต่ก็ยังคงเป็นแมลงเศรษฐกิจที่น่าจับตามอง

**กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ**

**ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร**

**สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร**

**โทร. 0 - 2940 - 6102 (เดือนพฤษภาคม 55)**